






THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

VŨ THỊ THU HƯƠNG		
	Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tư vấn EY Việt Nam	
	Hà Nội, Việt Nam	
	huong.vu@vn.ey.com	
	Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt	
Lĩnh vực chuyên môn		
Đầu tư, Tư vấn thuế		
<p>Hiểu biết sâu sắc về hệ thống quản lý địa phương và các quy định khác nhau về thuế và hải quan; Các vấn đề về thuế và hải quan, thuế Doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế nhà thầu nước ngoài, hải quan và thuế thương mại nước ngoài; Cung cấp tư vấn soát xét đầu tư và thuế quốc tế trong lĩnh vực tối ưu hóa thuế hay chuyển giá.</p>		
Thông tin chung		
<p>Bà Hương Vũ là Tổng giám đốc công ty Tư Vấn EY Việt Nam. Bà Hương đã có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế. Trước đây, bà Hương đã có 9 năm làm giảng viên kế toán tại Đại học Hàng Hải Việt Nam. Bà có sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thuế, các quy định pháp lý liên quan đến thuế và đầu tư; đồng thời cũng là một chuyên gia trong việc tư vấn soát xét đầu tư và thuế quốc tế trong lĩnh vực tối ưu hóa thuế hay chuyển giá.</p> <p>Bà Hương Vũ có nhiều bài giảng về các vấn đề đầu tư và thuế Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bà tham gia nhiều nhóm làm việc để hỗ trợ việc trao đổi giữa các bên quản lý luật và các nhà làm luật nhằm cải thiện hệ thống thuế và môi trường tài chính của Việt Nam. Bà Hương Vũ có kỹ năng đàm phán xuất sắc và đã giúp nhiều khách hàng trong việc đàm phán hợp đồng. Bà điều hành nhiều dự án hỗ trợ khách hàng rà soát tài khoản thuế, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thanh kiểm tra thuế của cơ quan thuế và hải quan, và trong các vấn đề liên quan tới chính sách và đối thoại thuế và hải quan.</p>		
Quá trình đào tạo		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Western Pacific ▪ Bằng Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Ủy viên thường trực ban chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) ▪ Phó Chủ tịch CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCFO) ▪ Hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc ▪ Trưởng nhóm Công tác Thuế và Hải quan – Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 		